

กำหนดการ

หัวข้อ “IP-Driven Growth for SMEs : ทรัพย์สินทางปัญญานำธุรกิจ พิชิตตลาด SMEs”

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบ virtual

.....

เวลา	ประเด็นในการนำเสนอและเสวนา	วิทยากรหลักในประเด็น	เวลา (นาที)
๘.๓๐-๙.๐๐ น.	ลงทะเบียนออนไลน์		๓๐
<b>SECTION ๑ : Creation และ Protection</b>			<b>๘๐</b>
๙.๐๐-๑๐.๒๐ น.	<p><b>ประเด็นในการนำเสนอและเสวนา</b></p> <p>(๑) การสร้างธุรกิจ หรือผลิตสินค้าหรือบริการ ควรเริ่มต้นจากตรงไหน มีขั้นตอนอย่างไรถึงจะสร้างความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะสามารถขายได้</p> <p>(๒) ทรัพย์สินทางปัญญา มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการอย่างไร สามารถสร้างแต้มต่อในการทำธุรกิจได้หรือไม่</p> <p>(๓) ทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประกอบการควรรู้จักมีอะไรบ้าง แต่ละอย่างคุ้มครองอย่างไร</p> <p>(๔) ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประกอบการพบบ่อยๆ มีอะไรบ้าง</p> <p>(๕) ที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาสามารถช่วยการวางแผนและการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร</p>	<p>(๑) ดร.ชวลิต กมลสถิตกุล IP Management Manager บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG.</p> <p>(๒) คุณสืบศิริ ทวีผล นายความ หุ่นส่วน บริษัท ดิลลิกี้ แอนด์กิบินส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด</p> <p>(๓) คุณชุติมา เบื้องเมธางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รวยไม่หยุด จำกัด</p> <p>(๔) คุณนันทนัช เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวยไม่หยุด จำกัด</p>	๘๐
๑๐.๒๐-๑๐.๓๐ น.	พัก		๑๐
<b>SECTION ๒ : Exploring Opportunities และ Commercialization</b>			<b>๙๐</b>
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.	<p><b>ประเด็นในการนำเสนอและเสวนา</b></p> <p>(๑) ผู้ประกอบการที่มีทรัพย์สินทางปัญญา สามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ตนเองได้อย่างไร หน่วยงานภาครัฐมีโครงการอะไรบ้างที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการได้</p> <p>(๒) ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาของตนไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใดได้บ้าง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาทำอย่างไร</p> <p>(๓) Trend สินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยได้บ้าง ปัญหาที่ผู้ประกอบการพบเมื่อส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศคืออะไร</p> <p>(๔) ในฐานะผู้ประกอบการ การนำสินค้าออกสู่ตลาดมีความยากหรือไม่ ภาครัฐสามารถช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการอย่างไรได้บ้าง ทรัพย์สินทางปัญญามีประโยชน์ในการทำการตลาดหรือไม่ อย่างไร</p>	<p>(๑) ดร.กริชพกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</p> <p>(๒) คุณปณิธาน ลีละธนาวิทย์ ผู้จัดการงานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.</p> <p>(๓) คุณประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</p> <p>(๔) คุณณัชชา โรจนวีโรจน์ ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท บลิกซ์ ฟ็อล์ฟ จำกัด</p>	๖๐
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.	แลกเปลี่ยนความเห็น/คำถามจากผู้รับฟังเสวนา		๓๐

โดยมี นางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ดำเนินรายการ

**หมายเหตุ :** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม